



วิเคราะห์ราคาทองคำ



ยังแกว่งในกรอบ

ตลาดทองคำแกว่งตัวในกรอบบ้าง ระหว่างวันไม่ค่อยขยับไปไหนเท่าไรหลังจากที่เมื่อคืนมีแรงขายออกมาค่อนข้างหนักจากประเด็นการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะสนับสนุนการเคลื่อนไหวของทองคำประกอบกับนักลงทุนหลายฝ่ายในตลาดก็ยังคงมีความหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ หากเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวและเงินเฟ้ออยู่ในระดับเป้าหมายที่เหมาะสม ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยอมรับว่าแรงซื้อส่วนใหญ่ถูกให้หนักไปในดัชนีตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ มากกว่าตลาดทองคำและพันธบัตรรัฐบาลหลังจากที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทั้งสามดัชนีหลักปรับขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่พร้อมการฟื้นตัวของดัชนีค่าเงินดอลลาร์หลังจากที่อ่อนค่ามานาน สำหรับคืนนี้ราคาทองคำน่าจะแกว่งในกรอบเหมือนเดิมแต่ฟุ้งนี้น่าจะมีกรอบการเคลื่อนไหวมากกว่าจากการประกาศดัชนีทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลายดัชนี

แนะนำ เปิดสถานะในกรอบราคาเปิด Long Position

ฝ่ายวิจัย 02-618-0626 ณัฐที่ จุฬารากุล เลขทะเบียน 039588, ดนวรรณี ลือสวัสดิ์ ผู้ช่วยวิเคราะห์

รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เพื่อแสดงความคิดเห็นเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการชักชวนหรือชี้แนะให้ซื้อขายแต่อย่างใด ซึ่งรายงานนี้จัดทำด้วยความเห็นส่วนตัวประกอบกับแหล่งข้อมูลที่ผู้จัดทำเห็นว่ามีความแม่นยำและความน่าเชื่อถือที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ข้อมูลที่ปรากฏไม่ได้เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงแต่อย่างใด บริษัทฯ และผู้จัดทำ ไม่รับรองต่อการนำเอาข้อความในเอกสารนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ บทความดังกล่าวเป็นแนวคิดของผู้จัดทำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นนักลงทุนควรใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน



หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ

- **บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ปรับขึ้นต่อ:** ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในวันพุธโดยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ครึ่ง เนื่องจากนักลงทุนได้ลดสัดส่วนการถือครองพันธบัตรลงเพื่อรอรับการประมูลขายพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ราคาพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปีอยู่ที่ 99 -36/256 โดยมีผลตอบแทน 2.7925% ส่วนราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีอยู่ที่ 100-1 24/256 โดยมีผลตอบแทน 2.1953%
- **รายงานของ IEA หนุนน้ำมันดิบปิดพุ่งขึ้น 2.2%:** ราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้า NYMEX พุ่งขึ้นในวันพุธหลังจากสำนักงานพลังงานสากล (IEA) ระบุว่า ปริมาณน้ำมันดิบที่ล้นตลาดโลกเริ่มปรับลดลง ถึงแม้สหรัฐฯ รายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบในสหรัฐฯ พุ่งขึ้นครั้งใหญ่เพราะพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์ ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดิบส่งมอบเดือน ต.ค.พุ่งขึ้น 1.07 ดอลลาร์ หรือ 2.2 % มาปิดตลาดที่ 49.30 USD/bbl
- **หุ้นยุโรปทรงตัว, หุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปดิ่งลง:** ตลาดหุ้นยุโรปปิดทรงตัวในวันพุธขณะที่การพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นทั่วโลกส่งสัญญาณแผ่วลงโดยหุ้นกลุ่มชิพหลายเออร์ของบริษัทแอปเปิลของสหรัฐฯ ร่วงลงหลังจากการเปิดตัวไอโฟนรุ่นใหม่สร้างความผิดหวังเนื่องจากวันส่งมอบช้ากว่าที่คาดไว้

ที่มา: Reuters

ประเด็นที่ต้องติดตาม:

- ติดตามยอดดัชนีราคาผู้บริโภคและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐฯ ในค่าคืนนี้
- การฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

Economic Calendar

Date	Impact	Time	Index	Forecast	ผลกระทบต่อทอง	
					บวก	ลบ
14 ก.ย.	3	19:30	ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือน ส.ค. m/m	0.3%	<0.1%	>0.7%
	3	19:30	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปไม่รวมอาหารและพลังงาน เดือน ส.ค. m/m	0.2%	<0.1%	>0.4%
	3	19:30	จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์	300K	>320K	<275K